



đã tốt nghiệp THCS; 77,5% HS thi đỗ vào lớp 10 THPT hệ công lập, 50 em đã thi đỗ vào các trường chuyên, trường chất lượng cao của TP... Song song với hoạt động dạy và học, công tác giáo dục toàn diện cho HS cũng được các nhà trường quan tâm. 100% các nhà trường đã tổ chức cho học sinh được tham gia các chương trình giáo dục về đạo đức, pháp luật, giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, lịch sử địa phương. Phong trào VHVN-TDĐT phát triển mạnh và đều khắp ở các trường...

NHỮNG “MẮT XÍCH” CHẤT LƯỢNG TIÊU BIỂU

Theo Trường phòng Lưu Thị Bích Hằng: Để có được những thành tích của ngành, nhiều tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực, phát huy hết sức lao động sáng tạo, khả năng và sự tâm huyết với ngành, với trò của mình. Các nhà trường, các thầy cô giáo tiêu biểu đã nhận lên sức mạnh cho ngành trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài cho học sinh trên địa bàn.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ; sự mạnh dạn trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, toàn diện, nhiều nhà trường đã khẳng định uy tín và niềm tin của mình với xã hội, với cha mẹ học sinh. Tiêu biểu như trường TH Ái Mộ, đơn vị được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; MIN Đò thi Sài Đồng, TH Long Biên, THCS Sài Đồng được UBND TP tặng Bằng khen. Cùng với đó là 14 tập thể tiêu biểu được UBND TP công nhận Tập thể lao động xuất sắc; nhiều gương nhà giáo điển hình được Bộ GD&ĐT, UBND TP, Sở GD&ĐT tặng Bằng khen...

Năm học 2015-2016 đang diễn ra với gương tâm mới của toàn ngành. Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ - TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và quan điểm chỉ đạo của Quận ủy - HĐND-UBND tiếp tục đầu tư toàn diện, chuẩn hóa-hiện đại hóa từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao cho giáo dục, ngành GD&ĐT quận Long Biên đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể từ phòng đến các nhà trường. Trong đó, ngành đặc biệt quan tâm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên về phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý các nhà trường. Bên cạnh đó, ngành chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục chú trọng, sáng tạo đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện; đổi mới công tác kiểm tra – chú trọng kiểm tra công tác điều hành của cán bộ quản lý các trường học...

Trường phòng Lưu Thị Bích Hằng khẳng định: Hướng về cơ sở, đồng hành với các nhà trường, với đội ngũ CBGV-HS trên địa bàn, ngành GD&ĐT quận sẽ nỗ lực đổi mới cách nghĩ, cách làm để phát huy hiệu quả nhất tiềm năng của mỗi nhà trường, mỗi nhà giáo, từ đó nhận lên sức mạnh tập thể đưa chất lượng giáo dục, đạo đức của quận Long Biên ngày càng phát triển bền vững, góp sức vào sự phát triển của quận và Thành phố. ■

DẤU ẤN 30 NĂM xây dựng và phát triển

• VÂN ANH

Trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, CBGV và HS trường THCS Việt Nam – Angiêri luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để tạo dựng chất lượng. Từ sự cố gắng, nỗ lực ấy đã đưa nhà trường luôn đứng trong top đầu khối THCS của ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân, là một điểm sáng trong hệ thống giáo dục Thủ đô.

Đến thăm trường THCS Việt Nam-Angiêri đúng vào ngày nhà trường kỷ niệm 30 năm thành lập, người trường khang trang sạch đẹp dường như được khoác thêm một tấm áo mới với cờ hoa, biểu ngữ...

Vui biết bao ngày kỷ niệm, nhà trường được đón tiếp Ngài Mohamet Berrah - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam; Ông Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân; Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, đại diện lãnh đạo các phòng ban của quận Thanh Xuân cùng đồng đạo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thật chặt của những người bạn, những người đồng nghiệp cũ lâu ngày mới có dịp gặp mặt đã làm cho ngày hội trường càng trở nên ý nghĩa.

Nói về chặng ngày đầu mới thành lập, Nhà giáo Cảnh Bạch Yến -Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những năm đầu của thập kỷ 80 (thế kỷ trước), bằng nguồn kinh phí do nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân trao tặng, một cơ sở giáo dục mang tên trường Hữu nghị Việt Nam - Angiêri được khởi



Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Mohamet Berrah tặng xe đạp cho HS nghèo vượt khó học giỏi

công xây dựng ở phía Tây Nam Thành phố Hà Nội. Sau quá trình xây dựng khẩn trương, năm học 1985-1986, trường chính thức đón những học sinh đầu tiên. Trải qua nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn - người Hiệu trưởng đầu tiên cùng với tập thể giáo viên nhà trường đã đặt nền móng xây dựng củng cố nhà trường. Các thế hệ cán bộ quản lý kế tiếp như cô giáo Hiệu trưởng Phạm Việt Hương, thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thiệu và giờ đây là cô giáo Hiệu trưởng Cảnh Bạch Yến cùng đội ngũ CBGV, NV đã phát huy truyền thống của nhà trường, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt đưa nhà trường vững bước đi lên.

Trong phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt", nhiều CBGV của trường đã giành được giải cao trong hội thi GVDG, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đến nay, trường đã có 465 giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi cấp Quận, 72 giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố, cấp Quốc gia. Phòng truyền thống của trường trang trọng trưng bày hình ảnh của những tấm gương nhà giáo tiêu biểu như thầy giáo Phan Viết Khoa đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia môn Giáo dục công dân, cô giáo Cảnh Bạch Yến đạt giải Nhất cấp Thành phố môn Toán, cô giáo Hoàng Thị Hà đạt giải Nhất cấp Thành phố môn Sinh học; cô giáo Mai Thị Thái Hà đạt giải Nhất cấp Thành phố môn Địa lý cô giáo Vương Thị Vân Khánh đạt giải Nhất cấp Thành phố môn Ngữ Văn, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt Huy chương Bạc cấp quốc gia môn Bóng bàn,...

Đi cùng với thành tích "Dạy tốt" của các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh đã ra sức rèn luyện thi đua "Học tốt", nhiều học sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc, là niềm tự hào của mái trường mến yêu.

Trong những kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa học sinh đã đạt 1149 giải cấp Quận, 259 giải cấp Thành phố và 4 huy chương cấp Quốc gia. Tiêu biểu là các em: Lê Minh Trang đạt giải Nhì Quốc gia môn Tiếng Anh; em Nguyễn Hà Thu đạt giải Ba cấp Quốc gia môn Tiếng Anh; em Tôn Huyền Minh đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia môn Tiếng Anh; em Ngô Ngọc Mai đạt giải Nhì cấp Quốc gia môn Tiếng Anh... Bên cạnh thành tích ấn tượng trong các cuộc thi trí tuệ, học sinh của trường còn ghi dấu ấn mạnh mẽ về thể dục thể thao với 46 huy chương cấp Thành phố và 3 Huy chương Vàng cấp Quốc gia.

Với sự chung sức của thầy và trò, 30 năm qua, trường THCS Việt Nam - Angiêri đã trở thành một điểm sáng của giáo dục Thủ đô. Trường đã được công nhận Trường đạt Chuẩn quốc gia, được UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen và Bằng khen về thành tích đạt danh hiệu "Tập thể lao động Tiên tiến", "Tập thể lao động Xuất sắc", các hoạt động của trường còn góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Angiêri.

Nói về ngôi trường thân yêu, cô giáo Hiệu trưởng Cảnh Bạch Yến tự hào: "Có được kết quả trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, sự quan tâm của Quận ủy, HĐND - UBND quận Thanh Xuân qua các thời kỳ, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng ủy và chính quyền phường Thanh Xuân Bắc, sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, Sở GD&ĐT Hà Nội. Bên cạnh đó là sự tận tâm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, sự tin tưởng và ủng hộ của các bậc CMHS và đặc biệt là sự nỗ lực, cần cù, tích cực trong học tập và rèn luyện của các thế hệ học sinh. Đây cũng chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, xứng đáng với niềm tin của các bậc CMHS và nhân dân địa phương". ■